

PLUS - แบบนี้ จะรอ ก็ได้อยู่นะ

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มา ในวลีจั่วหัว...

ถ้าเป็นภาพทางปัจจัยทางเทคนิคนั้น ก็กล่าวแบบนี้ได้เสมออยู่นะ แบบอย่างที่เราเห็นเมมเคยกล่าวไว้ว่า จะรอซัดๆ แล้วจะ ซัดตาม ก็ไม่สาย อย่าง SET Index หรือ SET50 นั้น ถ้าจะเล่นแบบอุ่นใจหรือสบายใจในแนวโน้ม ตอนนี้จะกล่าวได้เลยว่า แกว่งๆ แบบนี้ เล่นยากอยู่นะ หรือจะเดาทิศทางว่าจะขึ้นหรือจะลง ก็ยังไม่ชัดเจนทีเดียว... เว้นแต่ท่านที่อ่านสัญญาณหลักๆ ไม่ว่าจะในโครงสร้างหรือ เครื่องมืออ่านแนวโน้ม แบบที่เห็นเมมเคยทำให้ดูไปแล้ว ก็อาจจะให้น้ำหนักในทิศทางไหน ได้ก่อน แปลว่า ก็จะเล่นทางนั้นได้ก่อนอยู่แล้ว หรือซึ่งจริงๆ แล้ว เราก็ยังคงน้ำหนักและทิศทางหลัก เหมือนเดิมอยู่ ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะเนี่ย... เพียงแค่การแกว่งตัวในระยะสั้น ไม่ว่าจะรายวัน หรือ รายสัปดาห์ อาจจะมีย่อการแกว่งๆ ให้จิตใจเรา แกว่งๆ ตามไปด้วย มองดีได้บางวัน แต่ก็กลับเป็นร้ายเสียอย่างนั้น หรือ บางวันอาจจะเริ่มเห็นแนวว่า น่าจะดีด้วยบรรยากาศของตลาดต่างประเทศ แต่ตลาดหุ้นไทย ก็ไม่ได้ไปไหนได้ไกล หรือบางทีก็สวนทางอย่างน่าผิดหวัง... กล่าวมาทั้งหมดนี้ สรุปว่า ตลาด หรือ SET Index ในสัปดาห์ที่แล้วนั้น จะเรียกว่า จะยังรอ สัญญาณซัดๆ ต่อไปอีกซักกระยะก็ได้ แต่อย่าลืมนะครับว่า น้ำหนักและทิศทางหลักๆ นั้น เรายังอยู่ในโครงสร้างที่เป็นแนวโน้มขาลง และเครื่องมืออ่านแนวโน้มก็ยังไม่ส่งสัญญาณในเชิงบวก การระวังจึงยังเป็นเรื่องหลัก ซึ่งการแกว่งตัวใดๆ ที่ยังต่ำกว่า 1430 อยู่ นั่น ถือว่า โอกาสลงยังมีมากกว่า หรือ เอาแค่ยังไม่ผ่าน 1400 ให้ได้เนี่ย ก็ระวังไว้ก่อนได้เลย และยิ่งถ้าหลุด 1370 ก่อนด้วยแล้วนั้น การลงลึกๆ จะมีได้

ดูตามเกม...

ก็อย่างที่กล่าวไว้ในข้อความ จั่วหัว นั้นแหละครับ ถ้าจะเล่นเกมซิวๆ ก็ต้องรอสัญญาณซัดๆ แต่ถ้าอยากจะซัดก่อน ก็ต้องกำหนดทางหนีไว้ และทำตามอย่างเคร่งครัดด้วยก็แล้วกันละ

แนวรับ : ...6.50-6.40 และ **ต้องไม่ต่ำกว่า 6.30 ไว้ก่อน**

เป้าหมาย : ...6.60 หากยืนได้ ก็หวัง 7.60-7.80 หรือ 8.0

Price Chart...(PLUS)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น PLUS... ด้วยรูปแบบทางโครงสร้างนั้น จะเห็นว่า ถ้าจะยืนยันแนวโน้มเชิงบวกได้จริง ก็ต้องขึ้นไปในระดับ 6.60 ให้ได้ และนั่น เราก็จะได้โครงสร้างที่เป็นรูปแบบราคา หรือ Price Pattern ที่เป็นเชิงบวก หรือ เป็น Head & Shoulder Bottom นั้นเอง... แต่ถ้ายังไม่ผ่านขึ้นไป การแกว่งตัวก็ต้องไม่ต่ำกว่า 6.30 ไว้ก่อน ซึ่งเป็นระดับของ MA. ด้วย ดังนั้น การจะซื้อก่อน ก็ต้องไม่ต่ำกว่า 6.30 เท่านั้น หรือ ถ้าจะรอจังหวะ การไล่ซื้อแบบซื้อตามน้ำ ก็ต้องเห็นการยืนระดับ 6.60 ได้มั่นคงและทุกๆ การขึ้นนั้น เราอาจจะเห็นสัญญาณของ MA. มีสัญญาณ Golden Cross ระยะสั้น ตามมาได้ แปลว่าการขึ้นเป็นรอบ ก็อาจจะคาดหวังได้ถึงระดับ 8.00 ก็ได้

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลเท่าที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์ เซียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการต่างๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้นำชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน